

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.

เลขานุการ ก.ง.ส. นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. นั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. นายวิชัย จ้าวแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ ว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้เท่าไร มีการกำหนดจำนวนวิทยานิพนธ์ที่จะได้รับทุนไว้หรือไม่ ว่ามีจำนวนเท่าไร หรือมีการจัดสรรงบประมาณไว้ต่อปีเท่าไร หรือว่ามีการขอเป็นหลักการและไปกำหนดวิธีการปฏิบัติไปครั้งไป
2. ผศ.ดร.ศักราช พ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ ควรมีการกำหนดให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 น่าจะดีกว่า
3. ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินตะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้ามีการให้ทุนแล้วจะเป็นช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนา งานวิจัย และวารสารของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ TCI1 ก็เห็นว่ามีควมอย่างยิ่งที่ควรมีการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าว
4. แก้ไขความความ หน้า 42 บรรค 5

จากเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

แก้ไขเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ~~บัดนี้~~ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัด บุญชัย)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

